

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2565



อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MEET และระบบการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี E-MEETING วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00น.ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. รายงานติดตามติดตามการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ ปรับปรุงกิจกรรมรอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2566 ถึง 2570



โครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ด้านห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านห้วยช้าง)



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนหรือชุมชน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านห้วยช้าง) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 และ 7 เมษายน 2565 โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000-900 และติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC จัดมุมหนังสือพิเศษต่างๆซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน



พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ กิจกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (REUSE)



กิจกรรม Library Tour นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการให้ความรู้และทักษะการเข้าไปใช้บริการที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรม Library Tour ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเป็นการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม ZOOM ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 20 และ 25 เมษายน 2565

อบรมออนไลน์ ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งที่ 2 อบรมออนไลน์ ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น วิทยากรโดยอาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM MEETING และ FACEBOOK LIVE : [HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LIBRARY.TRU](https://www.facebook.com/library.tru) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

ประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ กศ.บป.ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อแนะนำแนวทางการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00-11.30 น.